

เอกสารประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ข้อ ๔ สนับสนุนการบริการนัศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทางระบบสารสนเทศของสถาบัน

สทว. ได้มีการสนับสนุนการบริการแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางระบบสารสนเทศของสถาบัน โดยมีเมนูต่างๆ ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ สามารถนำบทความหรือข่าวสารต่างๆ มาเผยแพร่ได้ ได้แก่ จดหมายข่าว RPCA e-Newsletter ,วารสาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ RPCA Magazine



มี Executive Event Gallery เป็นแหล่งรวมภาพกิจกรรมทั้งของนักเรียนนายร้อยตำรวจและข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ภาพกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลตำรวจโท อธิชัย ปิยะนิตยะบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะเลขาธิการการประชุม ได้เข้าร่วมประชุมสภาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ศุภชัย ยาวประภัสสร์ คณาธิการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะประธานการประชุม พร้อมด้วย พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสัมมนาอาคารประสารราชกิจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

23 มีนาคม 2022

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. พลตำรวจโท อธิชัย ปิยะนิตยะบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ให้การต้อนรับ พันโท.ดร.อับร อับดุล นูย์มี (Lt. Col. Dr. Jabr Homoud Alnaimi) ผู้ช่วยอธิบดีวิทยาลัยตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (Assistant Director General of the Qatari Police College) - รัฐกาตาร์ เพื่อประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ในการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ วิทยาลัยตำรวจ กระทรวงมหาดไทย - รัฐกาตาร์

11 มีนาคม 2022

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลตำรวจโท อธิชัย ปิยะนิตยะบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี พรรวิช ศรีชัยพงษ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ นาย Guilherme Canela ,Chief , Freedom of Expression and Safety of Journalists , Communication and Information Sector องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำประเทศไทย ณ ห้องโกลเด้นโถง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการไปรณกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

11 มีนาคม 2022

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. พลตำรวจโท อธิชัย ปิยะนิตยะบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 76) ซึ่งได้มาฝึกปฏิบัติงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ผลศักดิ์ รักชาติสุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และ พันตำรวจเอก ไพรัช รัตนนาม ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี โดยมี พันตำรวจเอก เดชิต กุญชรนิชชกร ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการฝึกปฏิบัติงานตำรวจ และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับกล่าวให้อาสาสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีผลงาน และข้าราชการตำรวจ อีกด้วย

7 มีนาคม 2022

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พลตำรวจโท อธิชัย ปิยะนิตยะบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 78) ในการฝึกหลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (สทส.) ณ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายรามคำแหง มทราชฯ) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ไพโรจน์ สรรวยชนอินทร์ รองผู้บัญชาการ

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. รร.นร.ป. ได้รับเกียรติ จาก พล.ต.อ. สุรพันธ์ แจ้งยอดสุข ผ.บ.ตร. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ แก่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 75 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 262 นาย พร้อมด้วย พล.ต.อ. สุชาติ วีระสวัสดิ์ รอง ผ.บ.ตร., พล.ต.อ. คำรณชิต กิตติประสงค์ รอง ผ.บ.ตร., พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รอง ผ.บ.ตร., พล.ต.อ. รวย อิศโรไพโรจน์ รอง ผ.บ.ตร. และ พล.ต.อ. สทิน พรพิทักษ์วงศ์

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พลตำรวจโท อธิชัย ปิยะนิตยะบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ แนวทางการจัดทำเรียนแบบโมดูล (Module) ตามแบบของโรงเรียนตำรวจไอซ์สแตต (Eichstatt) ประเทศเยอรมนี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ห้องสัมมนาอาคารประสารราชกิจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อยกระดับทางวิชาการของโรงเรียนนายร้อย

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึง 25 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ "ตำรวจยุค AI มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" ให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 75 และข้าราชการตำรวจ ณ หอประชุมแม่ไม้นายาวาส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความเข้าใจเกี่ยวกับการออม และแนวทาง